



ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่ - 8 /Nov/ 2014

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีคำสั่งประกาศแต่งตั้ง มุฮัมมัด ชะรอเฟอร์รัส เป็นประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่ ซึ่งมีวาระห้าปี พร้อมกันนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามยังได้ขอคุณในความเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถและความเอื้ออาทรของ มุฮันเตส อีชชะตุลลอฮ์ ชีร์ซอมมีย์ (อดีต ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติ)

ในคำสั่งแต่งตั้งครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงภาระหน้าที่ครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนแห่งชาติในการรักษาและส่งเสริมความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ว่า องค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติมีภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งใน “การชี้นำ การบริหารจัดการ วัฒนธรรมและระดมความคิดเห็นของสาธารณชน” เสมือนดังมหาลัยของรัฐ ที่มีพันธกิจในการเผยแพร่ศาสนา จริยธรรม ความหวัง และองค์ความรู้ และส่งเสริมวิถีแห่งอิสลาม-อิหร่าน ในหมู่พี่น้องประชาชน

อีกทั้งเสมือนเป็นเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนและแรงจูงใจสู่การพัฒนาประเทศ เป็นสื่อมวลชนสำหรับทุกภาคส่วนและเป็นนวัตกรรมในการระดมสื่อในประเทศ เป็นการช่วยเหลือในการบริหารจัดการเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย การดำเนินการตามนโยบายมหภาค และก้าวบรรลุซึ่งความคาดหวังและวิสัยทัศน์ของประเทศอย่างแท้จริง

เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

เรียนท่าน มุฮัมมัด ชะรอเฟอร์รัส

หลังจากสิ้นสุดวาระแห่งการดำรงตำแหน่งประธานองค์การการสื่อสารมวลชนแห่งชาติของท่าน มุฮันเตส ชัยยิด อีชชะตุลลอฮ์ ชีร์ซอมมีย์ ซึ่งท่านได้มีความเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถมีความเอื้ออาทรและสร้างนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของท่าน และด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความรู้ในการบริหารงานของท่านในสื่อระดับชาติ และมีความรอบรู้อย่างกว้างขวางกับองค์การที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่เช่นนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็นประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามคนใหม่



โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งห้าปี

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติมีภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งใน “การชี้นำ การบริหารวัฒนธรรมและการระดมความคิดเห็นของสาธารณะชน” เสมือนดั่งมหาลัยของรัฐ โดยพึ่งพาอาศัยกิจกรรม โปรแกรมในระดับมีอาชีพชั้นสูงและก้าวล้ำ ความลึกซึ้งของสื่อ โดยคำนึงถึงพันธกิจในการเผยแพร่ศาสนา จริยธรรม ความหวัง และองค์ความรู้ และส่งเสริมวิถีแห่งอิสลาม-อิหร่าน ในหมู่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งภารกิจและความรับผิดชอบครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อแห่งชาติ ในช่วงเวลาปัจจุบันนั้น เป็น การดูแลรักษาและส่งเสริมความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน “ความมุ่งมั่นแห่งชาติ ความสูงส่งของพลังทางจิตวิญญาณและความเบิกบานของการปฏิวัติ” ของพี่น้องประชาชนในทิศทางแห่งเป้าหมายอันสูงส่งของระบอบอิสลามนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ ความรู้แจ้งที่ลึกซึ้ง และความจำเป็นในการเชื่อมโยงที่กว้างขวางแห่งต้นกำเนิดความคิดอันบริสุทธิ์ทางศาสนา และมวลชนผู้ที่ยืนชอบและมีแรงบันดาลใจของการปฏิวัติอิสลาม

องค์การการสื่อสารมวลชนแห่งชาติเสมือนเป็นเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนส่งเสริมและแรงจูงใจสู่ การพัฒนาประเทศ มีหน้าที่ที่จะต้องให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมและนวัตกรรมการระดมสื่อในประเทศ อีกทั้งเป็นตัวช่วยในการจัดการบริหารเพื่อก้าวบรรลุวัตถุประสงค์ และการดำเนินการนโยบายมหภาค และบรรลุซึ่งความคาดหวังและวิสัยทัศน์ของประเทศสำหรับกลยุทธ์สื่อระดับชาติที่สำคัญนั้น อินชาอัลลอฮ์ จะประกาศใช้ในเร็ววัน เพื่อสามารถเป็นตัวช่วยในการดำเนินการภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าต้องขอบคุณอย่างสุดซึ้ง แต่ อะกอ มุฮันเดส ชัรฆอมีย์ และทีมงานของท่าน ที่ช่วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทที่สำคัญและสามารถพัฒนาระดับการสื่อสารแห่งชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอวิงวอนจากพระผู้อภิบาลโปรดทรงประทานโอกาสและเตาฟีกให้กับท่าน อันเป็นเกียรติต่อครอบครัวของเหล่าซุฮาดาอ์ผู้มีเกียรติของสาธารณรัฐอิสลาม ในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและความละเอียดอ่อนครั้งนี้ด้วยการพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาล และข้าพเจ้าจะวิงวอนขอคู่อำให้กับท่านและทีมงานผู้มีเกียรติทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ชัยยิด อาลี คาเมเนอี

8 พฤศจิกายน 2557